

ทลายซิมบ็อกซ์-ตัดวงจรแก๊งคอล

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ฉัตรพร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ค้านกฎหมาย พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนกรับรักษา ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำขำนาญ พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผบช.สอท. พล.ต.ต.จิตต์วัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 พล.ต.อ.นรวัฒน์ คำภีโร รองผบก.สอท.4 และนายวรุมเทพ วัชรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์เอไอเอส ร่วมแถลงผลทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

พล.ต.อ.ฉัตรพรกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกสทช.ปราบปรามโทรคมนาคมผิดกฎหมาย จัดระเบียบเสาสัญญาณตลอดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และอ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อสกัดไม่ให้แพร่สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ย้ายฐานปฏิบัติการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆ ที่ยังอาศัยสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตจากฝั่งไทยได้ กระทั่งพบว่าเช่าอาคารสำนักงานเอกชนวางเครื่องซิมบ็อกซ์เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ 5 จุดในพื้นที่กทม. ตรวจยึดซิมบ็อกซ์ 10 กล่อง ซิมการ์ด 320 เลขหมาย จะขยายผลผู้เช่าสำนักงานมาสอบปากคำ แจ้งข้อหา มีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง โดยไม่ได้อนุญาต

ขณะที่ พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวว่าขบวนการนี้จะเช่าอาคารสำนักงานสำหรับวางเครื่องซิมบ็อกซ์ และใช้เราเตอร์ของอาคาร ทำให้กลิ่นไปกับปริมาณการใช้งานของอาคาร เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ยากขึ้น การเข้ามาตั้งซิมบ็อกซ์ลักษณะนี้ทำให้หมายเลขการโทร.แสดงเป็นหมายเลขภายในประเทศ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการขึ้นหมายเลขหน้าเบอร์โทร.ของกสทช.ที่กำหนดไว้ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อได้ง่ายขึ้น การทลายซิมบ็อกซ์ครั้งนี้เป็นการ ตัดวงจรขบวนการคอลเซ็นเตอร์ได้ 160,000 ครั้ง เท่ากับว่า 1 เลขหมายเฉลี่ยโทร.หลอกเหยื่อได้ 500 ครั้งต่อวัน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 21 ตุลาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12015

Col.Inch: 14.13

Ad Value: 15,543

ภาพข่าว: จับซิมบ็อกซ์

หน้า: 10(บน)

PRValue (x3): 46,629

คลิป: ชาว-ดำ



จับซิมบ็อกซ์ - พล.ต.อ.ฉัตรพร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมายและประธาน
อนุกรรมการ บูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ พล.ต.ท.วรวัฒน์
วัฒนันครบัญชา ผบช.สตท. ร่วมแถลงผลตรวจยึดซิมบ็อกซ์ 10 กล่อง ซิมการ์ด 320
เลขหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากอาคารพาณิชย์ 5 แห่งกลางกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.

ข่าวสั้น ทันโลก

ลุยล้างซิมบ็อกซ์: ที่บช.สอท. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 14.30 น. วันที่ 20 ต.ค. พล.ต.อ. ณีฐธร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ และ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนันคร บัญชาผบช.สอท. ร่วมกันแถลงผลการกวาดล้างซิมบ็อกซ์ (SIM BOX) สกัดภัยคอลเซ็นเตอร์กลางกรุง 5 จุด หลังพบว่ามี การเช่าอาคารสำนักงานเอกชน วางเครื่องซิมบ็อกซ์เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม ตรวจยึดซิมบ็อกซ์ได้ 10 กล่องและซิมการ์ด 320 เลขหมาย แต่ละเครื่องใส่ซิมโทรศัพท์มือถือของเครือข่ายต่างๆได้เครื่องละ 32 เลขหมาย.

ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ข่าวสด

บทบรรณาธิการ

สะเทือนใจซ้ำๆ

!! กังมิจจาซีพออนไลน์เปิดเฟซบุ๊กปลอมหลอกหลวงนักเรียนหญิง ม.6 กำลังจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ให้โอนเงินซื้อโทรศัพท์ไอโฟน เกือบ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ส่งสินค้าให้ ก่อนปิดเฟซบุ๊กหนี ทำให้เหยื่อเครียดและคิดสั้น

เป็นเหตุการณ์สร้างความสะเทือนใจซ้ำๆ จากก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่ต้นปี 2566 เด็กนักเรียนชาย ม.3 ถูกหลอกลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก สูญเงิน 1.5 หมื่นบาท ทำให้เจ้าตัวเครียด ผูกคอตายชีวิต

เมื่อส.ค. พ่อใช้มีดทำร้ายเมียกับลูกชายอายุ 11 กับ 13 ปี เสียชีวิต และพยายามฆ่าตัวตาย เหตุจากครอบครัวถูกแอฟเงินกู้หลอกโอนเงิน 1.7 ล้านบาท จนเป็นหนี้สิน บ้านจะโดนยึด

เหล่านี้คือบทเรียนที่ไม่เคยถอดได้สำเร็จ

!! กลุ่มเสี้ยมมีแนวโน้มถูกหลอกหลวงสูง ได้แก่ เด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ แต่ก็มีนักธุรกิจ ข้าราชการ แพทย์ ครู อาจารย์ ดารา ฯลฯ ตกเป็นเหยื่อบ่อยครั้ง

มีจจาซีพส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลายหลอกหลวง อ้างตัวเป็นหน่วยงาน หรือร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ทำให้มีผู้บริโภคบางส่วน

หลงเชื่อโอนเงินให้

มูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้านบาท รายสูญเสียเงินออมที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตเงินก้อนกั๊ยม เมื่อสูญเสียไปทำให้คับแค้น ชีวิตอัปจนตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

ทุกครั้งที่ยื้อเป็นเด็กเยาวชน มักมีเสียงจากพ่อแม่ไปถึงองค์กรหน่วยงานภาครัฐให้เร่งหาทางแก้ปัญหาโดยด่วนไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตนเป็นเพียงบทเรียนซ้ำซาก

!! เหตุการณ์นักเรียนหญิง ม.6 ตอกย้ำสังคมให้ตื่นตัว องค์กรหน่วยงานรัฐต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาจริงจัง ทั้งด้านนโยบายของรัฐและด้านเทคโนโลยี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องกระตือรือร้นประสานทำงานร่วมกันเป็นระบบในการป้องกันแก้ไข ระวังปัญหาหวนรวดเร็ว

รูปแบบกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และความหลากหลายทางเทคโนโลยี

แม้เป็นเรื่องยากที่จะทำให้หมดไป แต่อย่างน้อยทำอย่างไรที่จะจำกัดวงไม่ให้ระบาดรุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปมากกว่านี้